
 

1 

 

 

SERIES Hope cluster โควิดน้ียังมีหวัง 

Hope cluster โควิดน้ียังมีหวัง ล ำดับที่ 21 

เรียบเรยีงโดย ชนิตสิรี พุ่มทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “ช่ื อ ฐิ ติ ช ญ า  ส แ ล มั น  อ า ยุ  22 ปี  ศึ ก ษ า อ ยู่ ช้ั น ปี ท่ี  4 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์  

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี เป็นคนจังหวัดปัตตานีค่ะ”  

เราชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง เรามักมีข้อถกเถียงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองทําให้

เราอยากเรยีนรัฐศาสตร์ พอได้เรยีนทําให้รู้สึกอินมากข้ึนกับสถานการณ์การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับ

บ้านเมืองไปอัตโนมัติ ย่ิงได้เรยีนในสิ่งท่ีอยากเรยีนมันทําให้เรารู้สึกไม่กดดัน มีสุขความกับสิ่งท่ีเรยีน  

ต้นปี 2563 ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาเเลกเปลี่ยนท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ

ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี และคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงเดือนมกราคม–เมษายน ตอนนั้นเราได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

หลายอย่างในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ได้แปลอักษรบนสแตนเชียร์ในงานฟุตบอล

ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ และช่วยกลุ่มอิสระล้อการเมือง ทําหุ่น  
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สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงแรกยังไม่ระบาดมากนัก พอช่วงเดือน

มีนาคม สถานการณ์เร ิ่มระบาดหนักข้ึนจนรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

 ช่วงนั้นส่งผลต่อการเข้าห้องเรยีน มีการปรับการเรยีนการสอนเป็นระบบออนไลน์อย่างเต็ม

รูปแบบ เราเลยต้องวางเเผนกลับบ้านท่ีปัตตานีเพราะมีมาตรการออกมา นักศึกษาเร ิ่มทยอยกลับ

บ้าน ซึ่งการเรยีนออนไลน์มีข้อจํากัดในการเรยีนรู้ ทําให้เรารู้สึกไม่เต็มท่ีเหมือนในห้องเรยีน 

การเเลกเปลี่ยนลดน้อยลงมีข้อจํากัดการนําเสนองาน ย่ิงถ้าเป็นคลาสเรยีนท่ีใหญ่ก็มีข้อจํากัดในการ

โต้ตอบ และไม่ได้เอื้อกับบางรายวชิาท่ีต้องจัดกิจกรรมการร่วมพูดคุย การเสวนา ในวงใหญ่ทําให้

เกิดความเข้าใจยาก ส่วนตัวเราคิดว่าการเรยีนออนไลน์ควรเป็นคลาสเรยีนท่ีเล็กทุกคนท่ีเรยีนจะได้

เข้าถึง 

 จากสถานการณ์ท่ีผ่านมา มหาวทิยาลัยก็มีนโยบายการลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้นักศึกษา 

20% เรามองว่ามาตราการดังกล่าวยังไม่สอดรับกับสถานการณ์เท่าท่ีควร หากเทอมหน้ายังคงต้อง

เ ร ียนแบบออน ไลน์  100% ท้ั ง เทอมนั กศึ กษา ไ ม่ส ามารถ เข้ าห้ อ ง เ ร ียน ได้ ต ามปกติ   

การท่ีมหาวทิยาลัยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเร ื่องอินเตอร์เน็ตโดยท่ีนักศึกษาทุกคนหวังว่าจะ

ได้รับ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกเครอืข่าย เราจึงอยากเสนอให้มหาวทิยาลัยปรับลดค่าเทอม ค่า

หอพักเป็น 50% และเพิ่มอุปกรณ์สําหรับการเรยีนออนไลน์ให้กับนักศึกษา เพื่อสอดรับกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึน ซึ่งมหาวทิยาลัยยังอยู่ในกระบวนการพิจารณานโยบายดังกล่าวในการช่วยเหลือนักศึกษา 

 เดิมเราตั้งใจจะไปสหกิจศึกษา ท่ีกรุงเทพฯ สหกิจศึกษาคือการท่ีนักศึกษาเข้าไปฝึกงานใน

องค์กรท่ีอยากทําเป็นระยะเวลา 4 เดือน ด้วยเราเรยีนรัฐศาสตร์ได้อ่าน ได้ฟัง ได้คิดอะไรท่ีแปลก

ใหม่ ด้วยช่วงวัยเลยมีความคิดท่ีอยากเปลี่ยนแปลงมากข้ึนในหลาย ๆ เร ื่อง   

ไม่ว่าจะเป็นการท้าทายตัวเองในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจากสังคมเดิม  

การมีท่ีทางในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความม่ันใจมากข้ึน รวมถึงการคาดหวังว่ามีโอกาส 

ในการหางาน  

แต่จากการแพร่ระบาดท่ีผ่านมา เราคิดว่าโควดิ-19 จะส่งผลกระทบต่อการสหกิจศึกษาใน

อนาคต หากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดการการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ได้ ในขณะเดียวกันแม้รัฐจะ

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จัดหาวัคซีนได้ แม้เราจะได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังรู้สึกกังวลถึงความ

ปลอดภัยอยู่ด ี

 ถ้าพูดถึงความฝันเรามีความฝัน แผนแรกคือ อยากจะเป็นปลัดอําเภอ เพราะเราชอบการ

ทํางานท่ีได้ลงพื้นท่ี เราว่ามันท้าทายและได้พูดคุยกับผู้คนเยอะ เหตุผลท่ีเราอยากรับราชการเป็น

เพราะท่ีบ้านด้วย และอีกส่วนอาจเพราะความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน มีสวัสดิการ และแผนต่อมา

ในช่วงหลังเรยีนจบเราอาจจะสมัครงานในบรษัิทเอกชน  

แผนถัดไป ถ้าเป็นไปได้ เราอยากมีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเอง แต่ด้วยสถานการณ์และ

ระบบตอนนี้ การท่ีเราจะจบและหางานทําในอีก 1 ปีข้างหน้า หากยังจัดการกับสถานการณ์ 
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การระบาดของโรคไม่ได้ ก็เป็นเร ื่องท่ียากมากไม่ว่าจะเป็นการสอบราชการ หรอืการสมัครงาน

บรษัิท แน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายบรษัิทก็ต้องลดพนักงาน จากเดิมเรามีความคิดจะทํางาน

ในระบบราชการ  แต่ระบบก็ยังมีรูปแบบเดิม ๆ ยังคงเป็นภาพเดิมท่ีเราเห็นตั้งแต่เด็ก จึงอยาก

ทํางานภาคเอกชนมากกว่า ทําให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นปลัดน้อยลง เลยทําให้เรามีความคิดว่า

อยากเรยีนต่อในทางรัฐศาสตร์เหมือนเดิมเพื่อเพิ่มทักษะ เพราะคิดว่าถ้าทํางานก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรอื

เปล่า อย่างน้อยการเรยีนต่อก็เป็นการเปิดทางให้เราอีกข้ันหนึ่ง  

 โครงการจากรัฐเราได้รับเงินจากโครงการ “เราชนะ” เงินตรงนั้นใช้กับการกินเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนตัวคิดว่ามันก็โอเค แต่เรามองว่ารัฐควรแบ่งกระจายให้ท่ัวถึงทุกคน ความหวังในช่วง

เวลาแบบนี้ก็แทบไม่มีเลย ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเอง เราต้องพึ่งพาตัวเองไม่

รู้ว่าสิ่งท่ีเขาให้มาดีหรอืไม่ดี เราต้องพยุงตัวเองให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของวัคซีนท่ีเราไม่รู้จะได้รับ

เม่ือไหร่? จะได้รับทุกคนไหม? ระลอกท่ี 4 จะระบาดก่อนหรอืเปล่า? ภาวะตรงนี้ทําให้เรามองว่า 

“โควดิอาจเป็นเพราะการเมือง การเมืองอาจเป็นเพราะโควดิก็ได้”  

แต่เรายังมี “ความหวังแบบจินตนาการ” คือ การเปลี่ยนรัฐบาลท่ีมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทํา

หน้าที ่เราสามารถลุกมาทําอะไรได้มากข้ึน พอเป็นรัฐบาลเดิมเราก็จะผิดหวังซํ้าซากกับเร ื่องเดิม ๆ  

 

สัมภาษณ์ เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 


